

CÁC ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân khu dân cư Hà Lang; lãnh đạo huyện Hưng Hà và xã Dân Chủ đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Sáng ngày 9/11, Ban công tác mặt trận thôn Văn Long, xã Vũ Tiến (Vũ Thu) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thu tới dự.

Thôn Văn Long có 1.500 nhân khẩu, trong đó 45% là đồng bào Công giáo. Thời gian qua, nhân dân trong thôn đã đoàn kết thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô

thị văn minh"; tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Bà con luôn chấp hành tốt quy ước, hương ước của địa phương; văn minh trong giao tiếp; tích cực bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Năm 2019, thôn có 95,8% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn Văn Long nhiều năm liền được công nhận là khu dân cư văn hóa.

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Văn Long, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Văn Long tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, đa dạng hóa các hình thức sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập. Tập trung



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Văn Long, xã Vũ Tiến (Vũ Thu).

xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, trong đó chú trọng thực hiện lối sống văn hóa, nếp sống văn minh, lành mạnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh;

phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ số nông thôn mới đã đạt, góp phần xây dựng xã Vũ Tiến trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Văn Long; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thu đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

pháp luật sẽ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, hạn chế những rủi ro từ vi phạm pháp luật do không nắm chắc các quy định của pháp luật; đồng thời, doanh nghiệp thực hiện tốt quyền giám sát đối với các cơ quan chức năng trong thực hiện chính sách quản lý thuế đối với doanh nghiệp.

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh tiểu học

Tại Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình vừa tổ chức chuyên đề điểm cấp tỉnh về giáo dục quốc phòng, an ninh với chủ đề "Tự hào Việt Nam".

Gần 1.000 học sinh khối 4, khối 5 của Trường Tiểu học Kỳ Bá đã được theo dõi màn sử thi giới thiệu về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc do học sinh nhà trường biểu diễn. Bên cạnh đó, các em cũng tham gia giao lưu với nội dung tìm hiểu kiến thức về quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo, các mốc lịch sử trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước. Cùng với đó là phần thi ghép tranh thể hiện chủ quyền đất nước. Thông qua chương trình giúp các em học sinh tìm hiểu về truyền thống đấu tranh của dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó hình thành ý thức tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ tại Trường Tiểu học Kỳ Bá, hoạt động ngoại khóa về quốc phòng, an ninh đang được ngành Giáo dục tiếp tục nhân rộng tại các trường học trong toàn tỉnh.

DẪNG ANH

Ra quân ngày chủ nhật xanh



Trao công trình thanh niên vì một Việt Nam xanh tại xã Hồng Lý (Vũ Thu).

Sáng ngày 10/11, tại xã Hồng Lý (Vũ Thu), Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Vũ Thu tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh. Đây là đơn vị được chọn làm điểm quy mô cấp tỉnh.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình đã trao tặng công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, vì một Việt Nam xanh là các thùng đựng rác thải với tổng trị giá 10 triệu đồng; đoàn viên thanh niên, các em học sinh đã tham gia vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Cũng trong sáng ngày 10/11, Chi đoàn Thanh niên cơ quan Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tổ chức vệ sinh môi trường và đặt các thùng đựng rác (tổng trị giá 5 triệu đồng) tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

KUẬN PHƯƠNG

Nâng cao kỹ năng hoạt động tình nguyện viên năm 2019

Chiều ngày 10/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thu tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động tình nguyện viên năm 2019.

Tại buổi tập huấn, gần 100 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện và tình nguyện viên nhóm thiện nguyện đến mẫu Sáo Đền đã được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị trí của Hội Chữ thập đỏ; quyền lợi, nhiệm vụ của tình nguyện viên khi tham gia hoạt động chữ thập đỏ; những kiến thức về phong trào chữ thập đỏ và trường lưới liềm đỏ quốc tế, lịch sử hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Buổi tập huấn giúp các tình nguyện viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chữ thập đỏ. Qua đó nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông, kỹ năng vận động nguồn lực trong công tác nhân đạo cho các tình nguyện viên.

THU HOÀI

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Damsan



Hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Damsan.

Sáng ngày 10/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Ban quản trị chung cư Damsan, số 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH cho hơn 200 người là cư dân tòa nhà.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thông tin về tình hình cháy, nổ nói chung và các vụ cháy tại chung cư nói riêng trong thời gian qua; triển khai các văn bản pháp luật về PCCC; nêu cấu tạo, ứng dụng và cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay; các nguyên nhân gây ra cháy, nổ; một số biện pháp PCCC tại chung cư. Cảnh sát PCCC cũng hướng dẫn các cư dân cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy.

Sau khi học lý thuyết, các cư dân được hướng dẫn thực hành cách sử dụng các phương tiện bình bột, bình CO₂ để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra; phối hợp với đội chữa cháy chuyên nghiệp thực tập phương án chữa cháy.

NGUYỄN TÙNG

TIỀN HẢI

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ

Chi bộ là nơi gắn bó, sát gần nhất, giải quyết các vấn đề quần chúng đặt ra hàng ngày. Trong các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng ở chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng; chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức sâu sắc điều đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Hải đã ban hành Nghị quyết số 422-NQ/HU ngày 22/12/2013 về đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới chi bộ trước tiên là phải lựa chọn đúng cán bộ, đảng viên tham gia chi ủy. Trước khi bước vào đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo sâu sát, giao các ban xây dựng Đảng hướng dẫn đảng ủy các xã, thị trấn làm tốt công tác lựa chọn, quy hoạch những đồng chí đảng viên có trình độ, năng lực công tác, gương mẫu và có uy tín bầu vào chi ủy chi bộ, phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, tổng số 373 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã bầu được 1.071 đồng chí chi ủy viên. Trên cơ sở đánh giá, phân tích chất lượng đội ngũ chi ủy viên, cấp ủy huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo từng nội dung chuyên



Điện mào nông thôn mới xã Tây Sơn (Tiền Hải).

Ảnh: MANH THẮNG

đề, phù hợp với khả năng tiếp thu của từng nhóm đối tượng khác nhau để mang lại hiệu quả cao nhất.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện hàng năm mở các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy các chi bộ và bồi dưỡng chuyên sâu cho đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ về công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2016 đến năm 2018 đã mở được 6 lớp tập huấn trên tổng số 850 lượt học viên. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ sở mở lớp tập huấn tại xã, thị trấn, từ năm 2017 đến nay đã tập huấn được 25 đơn vị, với trên 1.250 lượt học viên. Đối tượng tham gia tập huấn gồm các đồng chí trong Ban Chấp

hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, trưởng các đoàn thể và chi ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ; nội dung kiểm tra, giám sát của chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và 20 nội dung kiểm tra, giám sát được nêu trong Quyết định số 1391 và số 1392 (nay được thay thế bằng Quy định số 20 và số 21) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quy định về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và chi bộ trong đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tập trung hướng dẫn làm rõ việc thực hiện dân chủ ở cơ sở về công khai, minh bạch 27 nội dung được nêu trong Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI (Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, thực hiện chức năng giám sát.

Thông qua tập huấn, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát đối với chi ủy chi bộ trong đảng bộ xã, thị trấn, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ ở Đảng bộ huyện Tiên Hải có nhiều chuyển biến tích cực. 100% chi ủy chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, trong đó nhiều chi ủy chi bộ xác định được đối tượng kiểm tra, tập trung kiểm tra đối với đảng viên được chi bộ phân công phụ trách theo từng lĩnh vực như trong việc quản lý các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản thu xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới của thôn; kiểm tra công tác quản lý sử dụng kinh phí hoạt động thôn; kiểm tra việc công khai xét duyệt đối tượng chính sách; giám sát đảng viên trong chi bộ trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Quá trình tổ chức thực hiện cơ bản bảo đảm quy trình và

hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số đảng bộ làm tốt như Đảng bộ xã Tây Lương, Đông Lâm, Đông Trung, Văn Trường... Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát ở chi bộ đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở. Các chi bộ cũng đóng góp hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cơ sở, cũng như của toàn huyện. Điển hình, trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới những năm qua, Tiên Hải đã quản lý và sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả nguồn ngân sách của nhà nước và các nguồn thu hỗ trợ khác; nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh. Đến tháng 2/2019, có 34/34 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100%. Đến tháng 10/2019, huyện Tiên Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khẳng định, một trong những nguyên nhân quan trọng đạt được kết quả đó là do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ, cùng với các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ổn định chính trị, xã hội; phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Huyện ủy Tiên Hải tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi hành kỷ luật ở chi bộ trong đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

BÙI VĂN HÀ

(Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Hải)

ĐỒNG HƯNG

Tái diễn tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường

Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo không đốt rơm rạ trên địa bàn tỉnh để bảo vệ môi trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông song những ngày qua trên cảnh

đồng một số xã của huyện Đồng Hưng vẫn tái diễn tình trạng đốt rơm rạ gây ra khói bụi mù mịt, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của người dân. Vì vậy, huyện Đồng Hưng cần

chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, có giải pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch hiệu quả.

TRUNG HIẾU



Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa mùa năm 2019 ở Đồng Hưng.